



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

สมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกร้องให้อาเซียนยกระดับและช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมาที่ยังคงต่อสู้กับเผด็จการทหาร

จาการ์ตา - สมาชิกรัฐสภาหลายสิบคนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระตุ้นให้อาเซียนและชุมชนระหว่างประเทศออกปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและรวดเร็วต่อคณะรัฐประหารที่ไม่ได้รับความชอบธรรมซึ่งนำโดย พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริงแก่ขบวนการประชาธิปไตยในเมียนมา ข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเจรจาโต้เถียงเรื่องวิกฤตการณ์ในเมียนมาซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ที่กรุงจาการ์ตา

การเจรจาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมาชิกประจำปีของกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights: APHR) ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐสภาอินโดนีเซีย โดยมีสมาชิกรัฐสภาและองค์กรภาคประชาสังคมจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต ไทย และเมียนมาเข้าร่วม

“วิกฤตในเมียนมากำลังทำให้เกิดหายนะของมนุษยชาติอย่างมหึมา การกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของคณะรัฐประหารทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชาชนหลายแสนราย จำนวนผู้พลัดถิ่นภายในเมียนมาในตอนนี้มีมากกว่า 1.3 ล้านรายเพิ่มเติมกับการจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานก่อนหน้าการรัฐประหาร หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบกับหายนะนี้คือคณะรัฐประหารที่นำโดย พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เท่านั้น และมันถึงเวลาแล้วที่อาเซียนต้องหยุดเอาอกเอาใจคณะรัฐประหาร การกดดันอย่างหนักแน่นเพื่อโดดเดี่ยวกองทัพเมียนมาเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้” เมอร์ซี บาเรนดส์ (Mercy Barends) สมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย และประธาน APHR กล่าว

ตามรายงานขององค์กรสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง ([Assistance Association for Political Prisoners: AAPP](#)) ระบุว่า นักโทษการเมืองกว่า 16,000 ราย ถูกคุมขังภายใต้เงื่อนไขที่เลวร้ายมาก และมีประชาชนอย่างน้อย 3,075 รายถูกฆ่าโดยกองทัพนับตั้งแต่มีการรัฐประหาร ทั้งนี้ AAPP เชื่อว่าตัวเลขจริงมีแนวโน้มจะสูงกว่าที่รายงานหลายเท่าตัว

สภาพความเลวร้ายเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงสมาชิกรัฐสภาในประเทศอีกด้วย ตามการติดตามของ APHR พบว่า สมาชิกรัฐสภาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคจำนวน 84 ราย ยังคงถูกจับกุมคุมขัง เผชิญกับความเสี่ยงต่อการถูกซ้อมทรมาน และมีความเป็นไปได้ที่จะถูกประหารชีวิต ตามที่เคยมีการ [ประหารชีวิตนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยมาก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 4 ราย](#) ซึ่งรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปียว เซยา ทอ (Phyo Zeya Thaw) ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาที่ถูกจับไปยังคงทำหน้าที่ของตนต่อไปอย่างหลบซ่อนและเสี่ยงต่อการถูกจับกุมคุมขัง หรือเสี่ยงต่อความตาย สมาชิกในครอบครัวของสมาชิกรัฐสหายังถูกกักขังและถูกยึดทรัพย์สินโดยคณะรัฐประหาร

“สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาขณะนี้คือการดูหมิ่นมนุษยชาติ และพวกเราในฐานะเพื่อนมนุษย์ควรเอาใจจริงเอาใจและไม่แสดงท่าทีเกียจคร้านกับการแก้ปัญหา ในขณะนี้กองทัพยังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวเมียนมา พวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาผู้แทนราษฎรจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องทำงานร่วมกันในการพาเมียนมากลับสู่ประชาธิปไตย หนึ่งในขั้นแรกคือการยอมรับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government: NUG) ของเมียนมา และคณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw: CRPH) ในฐานะตัวแทนอันชอบธรรมที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนชาวเมียนมา และเชิญองค์กรทั้ง 2 องค์กรนี้เข้าร่วมเจรจาต่อรองในภายภาคหน้า” อันโตนิโอ เดอ เอส เบเนวีเดส (António de S Benevides) สมาชิกรัฐสภาของติมอร์-เลสเต และสมาชิก APHR กล่าว

คณะกรรมการการไต่สวนของรัฐสภาระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในเมียนมา ([International Parliamentary Inquiry: IPI](#)) ซึ่งจัดขึ้นโดย APHR เมื่อปี 2565 พบว่าประชาคมโลกล้มเหลวอย่างยิ่งในการช่วยเหลือ



ประชาชนชาวเมียนมา อาเซียนและชุมชนระหว่างประเทศไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ซื่อ ซึ่งคณะรัฐประหารเมียนมาได้ละเมิดอย่างโจ่งแจ้งและต่อเนื่อง

“ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอย่างอินโดนีเซียมีหน้าที่ที่จะต้องยกระดับและบอกกับพลทหารในเนปิดอร์ว่าไม่เอาอีกแล้ว หลังจากการพะเน้าพะนอ นายพลและเพิกเฉยต่อขบวนการประชาธิปไตยซึ่งเป็นความพยายามที่ความล้มเหลวของกัมพูชาในปีที่แล้ว หากจากรัตนาจริงจ้งกับการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในเมียนมา ก็ควรกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างมีนัยสำคัญ และสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยที่นำโดย NUG”

ชาร์ลส์ ซานติเอโก (Charles Santiago) อดีตสมาชิกรัฐสภามาเลเซีย และประธานร่วมของ APHR กล่าว